



ประกาศด้านศุลกากรตากใบ

ที่ ๓ /๒๕๖๖

เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยด้านศุลกากรตากใบ มีความประสงค์จะทำการขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ด้านศุลกากรตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. ผู้ประสงค์เข้าร่วมการประมูลจะต้องลงทะเบียนที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ด้านศุลกากรตากใบ โดยจะต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนกรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน ในวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น.

๒. การขยายทอดตลาดครั้งนี้ จะขยายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยให้เสนอราคาแยกรายการ ทั้งนี้ ให้เสนอราคาเพิ่มขึ้นจากราคาเริ่มต้น ครั้งละไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท

๓. การขยายทอดตลาดครั้งนี้ จะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา คณะกรรมการขายทอดตลาดจะประกาศราคาประมูลเริ่มต้นต่อหน้าผู้เข้าประมูล และให้ผู้เข้าประมูลเสนอราคาไม่ต่ำกว่าราคาเริ่มต้น คณะกรรมการขายทอดตลาดจะร้องขานจำนวนเงินที่ผู้เข้าประมูลสู้ราคาสูงสุดในขณะนั้น ครั้งแรก ๓ หน ถ้าไม่มีผู้ประมูลสู้ราคาสูงขึ้น คณะกรรมการขายทอดตลาดจะร้องขานเป็นครั้งที่ ๒ อีก ๓ หน เมื่อไม่มีผู้เข้าประมูลสู้ราคาสูงกว่านั้น และได้ราคาพอสมควร คณะกรรมการขายทอดตลาดจะแสดงการตกลงด้วยการเคาะไม้หรือร้องขานด้วยวาจา ให้ราคานั้นเป็นราคาที่ชนะการประมูล

๔. ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดจะต้องชำระเงินมัดจำ ร้อยละ ๒๕ ของราคาที่ประมูลได้ในทันที ส่วนเงินที่เหลือให้ชำระพร้อมกับการรับของที่ประมูลได้ โดยต้องชำระเงินและรับของไปให้เสร็จสิ้น ภายใน ๑๕ วันทำการ ในเวลาราชการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรว่าด้านศุลกากรตากใบอนุมัติให้ขายพัสดุรายการนั้น ๆ หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าว ด้านศุลกากรตากใบ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้น และจะถือว่าผู้วางเงินมัดจำจะเลยไม่ใช้ราคา ด้านศุลกากรตากใบจะริบเงินมัดจำที่วางไว้ และหากปรากฏว่าเมื่อนำของนั้นออกขายทอดตลาดอีกครั้งหนึ่ง ได้เงินเป็นจำนวนสุทธิเมื่อรวมกับเงินมัดจำที่รับไว้แล้วไม่คุ้มราคาที่ขายทอดตลาดในครั้งเดิม ผู้ละเลยไม่ใช้ราคาดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด ตามมาตรา ๕๑๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

๕. ด้านศุลกากรตากใบ สงวนสิทธิที่จะไม่ขายให้แก่ผู้ประมูลราคาสูงสุดก็ได้ ถ้าพิจารณาแล้ว เห็นว่าราคานั้นยังไม่สมควรขาย โดยคืนเงินมัดจำที่คณะกรรมการขายทอดตลาดเรียกเก็บไว้โดยไม่มีดอกเบี้ย ในกรณีเช่นนี้ผู้สู้ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๖. การประมูลขายทอดตลาดในครั้งนี้ เป็นการขายทอดตลาดพัสดุตามสภาพที่เป็นอยู่ เป็นหน้าที่ผู้เข้าร่วมประมูลที่ต้องพิจารณาและตรวจสอบสภาพของพัสดุ และถือว่าผู้ประมูลพอใจและยอมรับใน สภาพของพัสดุดังกล่าว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ในภายหลัง อีกทั้งไม่อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้ด้านศุลกากร ตากใบ ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อขอให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือแก้ไข เพื่อให้พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ที่นำออกขายทอดตลาดมีสภาพดีขึ้นได้

๗. ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด ต้องเป็นผู้จัดหาแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการโอน กรรมสิทธิ์ ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าขนย้าย ค่าโอนทะเบียนหรือกรรมสิทธิ์ และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ เกี่ยวข้องทั้งปวง (ถ้ามี) เป็นภาระของผู้ชนะการประมูลทั้งสิ้น ด้านศุลกากรตากใบ เป็นผู้ออกหนังสือมอบหมาย ให้เป็นผู้ดำเนินการแทนเท่านั้น

๘. หากจะต้องมีการชำระค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายใน การขนย้ายพัสดุฯ จะไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขของราคาประมูลฯ และเป็นภาระของผู้ประมูลราคาได้จะต้อง เสียค่าใช้จ่ายนั่นเอง

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล สามารถติดต่อขอดูสภาพพัสดุที่จะขายทอดตลาดหรือสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ด้านศุลกากรตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๓๖๔-๒๒๙๓ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๕:

(นายธนภุต ลั่นทอง)  
นายด้านศุลกากรตากใบ

บัญชีรายละเอียดพัสดุ

แนบท้ายประกาศด้านศุลกากรตกใบที่ ๓ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการพัสดุครุภัณฑ์	ปี ที่ได้มา	ราคาเริ่มต้น (บาท)
๑	เรือตรวจการณ์ทางทะเล “เรือศุลกากร ๓๖๙” จำนวน ๑ ลำ พร้อมอุปกรณ์ - ขนาด ๗.๖๐ ตันกรอส - เครื่องยนต์ เมอร์คิวรี หมายเลขเครื่อง ๑๑๓๗๘๐๘๗๖, ๑๑๓๗๖๘๓๔๔	พ.ศ. ๒๕๓๙	๗๕๐,๐๐๐
๒	เรือตรวจการณ์ทางทะเล “เรือศุลกากร ๓๖๖” จำนวน ๑ ลำ พร้อมอุปกรณ์ - ขนาด ๘.๕๐ ตันกรอส - เครื่องยนต์ เมอร์คิวรี หมายเลขเครื่อง L๘๒๕๘๑๘, R๘๒๕๘๑๘	พ.ศ. ๒๕๓๙	๑,๔๔๐,๐๐๐